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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2567 วันที่ 13 สิงหาคม 2567
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

**********************************

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ลา
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่น

ทราย
ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย

15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา

4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา
เลขานุการนายก
อบต.

ร้อยตรีโยธิน อุปรา

5 นายสมบูรณ์ แข้คํา ปลัด อบต. สมบูรณ์ แข้คํา
6 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต. กอบกุล เฟื่องฟู
7 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
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ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์
11 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์
12 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการ

สังคม
อัญรัตน์ ธรรมสาร

13 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง
14 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายวิเคราะห์

นโยบายและแผน
บูรณ์ศิริ ภาวะลี

15 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ณิชาภา อุประจันทร์

16 นายจิระเดช ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
17 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.เจ้าพนักงาน

ธุรการ
ปนัดดา ขาวศรี

18 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผช.นักวิเคราะห์ ฯ กุลการ ละมุลพงษ์
19 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน์ ผช.นักทรัพย์ฯ ลา
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข ลา
21 นางวาณี จรรยา ผช.จนง.

ประชาสัมพันธ์
วาณี จรรยา

22 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา
23 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร
24 อรทัย แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย แสงสุระ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประพิช เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ประพิช เขตเจริญ
2 นายไพมณี สมนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ไพมณี สมนา
3 นายอดุลย์ วิชัยศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 อดุลย์ วิชัยศร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 13 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ - ครับท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภา
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สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ซ่ึงมีระเบียบวาระสําคัญยิ่ง คือ การ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ 2568 ในขั้นรับหลักการ

- วันนี้ มีท่านสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม มีสมาชิก

จํานวน 2 ท่าน ประสานผมมาว่าได้รับเอกสารเชิญ

ประชุมเฉพาะวันท่ี 19 สิงหาคม 2567 ผมอยากถาม

ท่านสมาชิกท่ีมาประชุมวันนี้ ว่าได้รับเอกสารเชิญประชุม

ครบทั้งสองวันหรือเปล่า น่าจะได้ครบนะครับหนังสือ

ท่ีส่งมีอยู่ 2 ฉบับ อันนึ่งเป็นเชิญวันท่ี 13 อีกฉบับเชิญ

วันท่ี 19 สิงหาคม จึงอาจทําให้ ท่านสมาชิกสับสนหรือ

อาจดูไม่ครบทุกฉบับ ครั้งต่อไปฝากให้เป็นหนังสือฉบับ

เดียวเลยเป็นเชิญก่ีวันก็ลงรายละเอียดเลย

- วันนี้ประธานสภามีภารกิจเวลา 13.30 น. มีประชุม

ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กรอบอัตรากําลังถ้าประชุม

ยาวในวันนี้ผมจะขอให้รองประธานสภาขึ้นทําหน้าที่แทน

- เรื่องนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด

ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัด

ต้นแบบของภาคอีสาน จังหวัดน่านเป็นต้นแบบภาคเหนือ

เขามองว่าร้อยเอ็ดของเรา เป็นท่ีพักยาบ้ามีการระบาด

เยอะเลยเลือกเป็นจังหวัดนําร่อง โดยนายกรัฐมนตรีลง

พื้นท่ีท่ีอําเภอธวัชบุรีติดตามการปฏิบัติ

- สิ่งท่ีน่าเป็นห่วง คือ บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีมีความเสี่ยงสูง

ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย หรือท้องถ่ิน

ของเราฝากไห้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจง ครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านการประชุม

เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต. ครั้งท่ีแล้ว เป็นการประชุมเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม

2567
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- เรื่องท่ีสําคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

ตําบลปรับปรุงครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2567 และให้

ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2568 ซ่ึงได้ส่งรายงานการประชุมท่ีผ่านความ

เห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ของสภา อบต. ท้ังสามท่านแล้วจัดส่งให้ท่านสมาชิก

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม

เอกสารท่ีท่านได้รับแล้วครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ตามท่ีท่านเลขาช้ีแจงก็เป็นการประชุมเม่ือวันที่ 14

พฤษภาคม 2567 เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาตําบลท้ังปรับปรุง ปี 2567 และแผนพัฒนา

ปี 2568 รายละเอียดท่านคงได้รับ และอ่านมาแล้วมี

ท่านใด จะขอแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

- มติทื่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2567

- รับรองรายงานการประชุม 13 เสียง

- งดออกเสียง 1 เสียง

- ลาการประชุม 2 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอช่ือพิจารณา

3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2568 ข้ันรับ

หลักการ

ประธานสภาฯ - ครับท่านสมาชิกทุกท่าน คงได้รับเอกสารร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายปี 2568 แล้วนะครับ คงได้ศึกษา

รายละเอียดกันมาพอสมควรแล้ว ผมขอเชิญท่านนายกได้

แถลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2568 ขอ

เชิญครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน

นายก อบต. ในระเบียบวาระนี้เป็นเร่ืองสําคัญท่ีสภาเราจะได้พิจารณา
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอ

ญัตติ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เราได้ตั้ง

ประมาณการรายรับ 57,862,500 บาท และจ่าย

เท่ากับรายรับ เป็นการจัดทํางบประมาณรายจ่ายแบบ

สมดุลคือตั้งรับเท่ากับตั้งจ่าย

- ก็เป็นหน้าท่ีของสภา อบต. ท่ีจะพิจารณาส่วนการเชิญ

ประชุมท่ีมีหนังสือสองฉบับ น่าจะรวมกันในฉบับเดียว

ไม่ใช่แยกเชิญเป็น วันท่ี 13 และ 19 สิงหาคม 2567

มันทําให้สมาชิกอาจจะดูไม่ครบวัน แต่ก็ครบองค์ ประชุม

รายละเอียดของข้อบัญญัติงบประมาณ ขอให้เจ้าหน้าที่

งบประมาณเป็นผู้ช้ีแจง ก็ขอให้สมาชิกได้ดู รายละเอียด

ตามไปหากมีข้อสงสัยก็อภิปรายสอบถามได้

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีงบประมาณชี้แจงครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

เลขานุการสภา/ปลัด อบต. ตามท่ีท่าน นายก ได้แถลงงบประมาณ พ.ศ.2567

ไปแล้วนั้น ผมขอนําเรียนชี้แจงรายละเอียดตามเอกสาร

งบประมาณท่ีได้จัดทําเป็นรูปเล่มและได้ส่งให้ท่าน

พร้อมกัน หนังสือเชิญประชุม ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม

พ.ศ.2567 ซ่ึงในรายละเอียดข้อบัญญัติมีอยู่ 2 ส่วน

ใหญ่ๆ คือ

- ประมาณรายรับ จํานวน 57,826,500 บาท

มีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จัดเก็บเอง จํานวน 2,085,500 บาท

- หมวดภาษีอากร จํานวน 630,000 บาท

- หมวดค่าธรรมเนียม จํานวน 147,500 บาท

ค่าปรับและไม่อนุญาต

- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

- หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จํานวน 750,000 บาท

- หมวดรายได้เบ็ตเตล็ด จํานวน 403,000 บาท

- หมวดรายได้จากทุน จํานวน 5,000 บาท
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2.รายได้จากท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

- ภาษีจัดสรร จํานวน 25,721,000 บาท

3.รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้

จํานวน 30,020,000 บาท

รวมรายรับท้ังส้ิน 57,826,500 บาท

- ประมาณการรายจ่าย จํานวน 57,826,500 บาท

มีรายละเอียด คือ

1. งบกลาง จํานวน 20,334,930 บาท

2. งบบุคลากร จํานวน 21,329,552 บาท

3. งบดําเนินการ จํานวน 10,920,718 บาท

4. งบลงทุน จํานวน 2,634,500 บาท

5. งบอุดหนุน จํานวน 2,606,800 บาท

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ีแยกตามแผนงานต่างๆ

ตามเอกสารงบประมาณหน้าที่ 1 – 123 หากสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายสอบถามก็ขอเรียนเชิญได้ครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ผมจะให้ท่านสมาชิกอภิปรายไปทีละแผนงาน ทีละส่วน

ราชการที่รับผิดชอบ

- ในส่วนคําแถลงงบประมาณ สถานะการการเงินการคลัง

ยอดเงินสะสม เงินฝากธนาคารปีนี้ ไม่ได้ใช้ตัวเลขปีท่ีแล้ว

เห็นมีอยู่ขอให้กองคลังช้ีแจง ด้วย

นางสําเนียง ปัญญา - ค่ะท่านประธานท่ีเคารพ มียอดเงินสะสมอยู่นะค่ะ

ผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่อาจลืมลง ส่วนเงินสํารองสะสมไม่มีแล้วเขาให้

รวมเป็นเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับ

ใหม่

- ช่วงนี้ระบบการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มันล่มทําให้การตรวจสอบงบประมาณทําไม่ได้เลย ทําให้

การดึงข้อมูลจากระบบออนไลน์ ทําไม่ได้ กรมส่งเสริมฯ
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ได้แจ้งให้ อปท. ท่ัวประเทศให้นําลงข้อมูลระหว่างเดือน

มกราคม – 6 กรกฎาคม 2567 ใหม่ ซ่ึงกองคลังกําลัง

ดําเนินการอยู่ค่ะท่านประธาน

ประธานสภาฯ - ครับ เรื่องตัวเลขเงินสะสมก็มีความสําคัญอยู่นะครับ

เพราะสมาชิกจะได้ทราบรายละเอียดการเงินการคลังว่า

มีอยู่เท่าไหร่ อยู่ตรงไหน ผมก็คิดอยู่ว่าอาจเป็นเพราะ

ระบบล่มหรือเปล่า

- ครั้งต่อไปให้ลงด้วยนะครับ

- ดูรายละเอียดหมวดภาษีอากรท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการปรับ

แนวเขตตําบลกับ อบต.ขอนแก่น และการประเมินราคา

ท่ีดินที่สูงข้ึนของกรมธนารักษ์ ภาษีที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่มี

การลดหย่อนแล้ว ท่ีเคยเสียหลักหม่ืนอาจเป็นหลักแสน

ได้ทําให้การทําธุรกิจลําบากข้ึน แต่ส่งผลดีต่อรายได้

ท้องถิ่น

- ดูรายรับกับรายจ่ายว่ามันมีสัดส่วนท่ีสามารถเลี้ยง

ตัวเองได้ไหม อยากให้ท่านสมาชิกได้เรียนรู้และเข้าใจ

เบื้องต้นทําความเข้าใจแค่นี้ก่อน ต่อไปเป็นการพิจารณา

ในรายละเอียดดูประมาณการรายรับก่อน ว่าได้มาจาก

ไหนบ้าง จํานวนเท่าไหร่ มีท่านใดจะอภิปราย รายรับ

หน้าท่ี 1/1 หรือไม่ ถ้าไม่มีผ่านไปดู รายจ่ายต่อเลยครับ

- เริ่มจากงบกลางก่อนเชิญครับ ยอดตั้งจ่าย

20,334,930 บาท มีรายการจ่ายคือ ประกันสังคม

เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เงินสํารองจ่ายสมทบ

กองทุน สป.สช. กองทุน กบท. มีท่านใดจะสอบถามไหม

ไม่มีผ่านไปแผนงานท่ัวไป

- แผนงานทั่วไป มีเงินเดือน ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง และ

ฝ่ายประจําข้าราชการ ลูกจ้าง ตั้งไว้รวม

9,121,520 บาท มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มี

ขอผ่านไปแผนงานต่อไป
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- งานสถิติและวิชาการตั้งไว้ 914,400 บาท อยู่ในฝ่าย
แผนมีข้าราชการ 2 คน พนักงานจ้าง 1 คน มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่

- งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ 4,191,660 บาท กองคลัง
ถือว่ามีความสําคัญถ้าหากบริหารผิดพลาด อบต. จะไม่มี
เงินจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนเหมือนท่ีได้ยินข่าว ดูแล้วมี
เฉพาะรายจ่ายประจํา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญ
ครับ

- ค่าบํารุงซ่อมแซม มาตั้งรวมไว้ท่ีกองคลังท้ังหมดนะครับ
มีรายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ด้วยเป็นมอเตอร์ไซส์ 1 คัน ถ้าไม่
มีผู้อภิปรายขอผ่านไปแผนงานต่อไป

- แผนงานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเป็นเรื่อง
ใหม่ของระบบราชการของ อบต. มีข้าราชการ 1 อัตรา
เป็นการตั้งเงินเดือน จํานวน 99,600 บาท มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ ไม่มีผ่านนะครับ

- แผนงานรักษาความสงบภายในตั้งไว้
รวม 1,826,112 บาท มีรายละเอียดตามที่เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณช้ีแจงมีส่วนเก่ียวข้องเยอะ ท้ังการตั้งด่านช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ท้ังลมพายุพัด ไฟไหม้บ้านเรือน ประชาชาชนอยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งสิ้น มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีผ่าน

- แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ตั้งไว้รวม 9,705,052 บาท ขอให้ท่านสมาชิกได้ดู
รายละเอียดมีหลายส่วนท้ังศูนย์เด็กมีอยู่ 2 แห่ง
งบประมาณค่าจ้างครู กรมส่งเสริมฯ จัดสรรมาให้อยู่แล้ว
เงินอาหารกลางวัน อย่างโรงเรียนไตรคามคนละ 27 บาท
/คน/วัน โรงเรียนบ้านสังข์ และโรงเรียนโสภโณประชา
สรรค์ จํานวนนักเรียนเกิน 100 คน ได้รับจัดสรร
คนละ 22 บาท/คน/วัน สรุปจํานวนนักเรียนน้อยจะได้
รายหัวมากแต่ถ้านักเรียนมากจะได้รับจัดสรรรายหัวน้อย
มีท่านไดจะอภิปราย ไม่มีผ่าน

- แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,725,160 บาท มีท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผ่านนะครับ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตั้งไว้
4,759,076 บาท แผนงานนี้มีการตั้งงบสองส่วนใหญ่ ๆ
คือ งบรายจ่ายประจําประเภทเงินเดือน ค่าตอบแทน
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ค่าวัสดุอื่นๆ และมีจ้างเหมาบุคคล 2 คน และส่วนท่ี 2
คือ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงมีโครงการ
อยู่ 5 โครงการ คือ

(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงขนาด
10 ลบ.ม.(ตามแบบส่วนบริหารจัดการน้ํา สํานัก
ทรัพยากรน้ําภาค 10) แบบเลขท่ี 3412012 บ้านสังข์
หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 296,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตเส้นทางที่ 12 (ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6) ตั้งไว้ 498,400 บาท

(3) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีตเส้นทางที่ 7 (ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 ) ตั้งไว้ 339,300 บาท

(4) โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางลาดยางผิวจราจร
แอสฟัสท์คอนกรีต เส้นทางท่ี 9 (ถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านแมต หมู่ที่ 3 ) ตั้งไว้ 499,700 บาท

(5) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางผิวจราจร
แอสฟัสท์คอนกรีตเส้นทางที่ 33 (ถนน คสล. บ้านกาหลง
เชื่อมบ้านแมต) ตั้งไว้ 498,100 บาท

- มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผ่านนะครับ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 1,573,008 บาท

มีท่านใดจะอภิปราย ไม่มีผ่านนะครับ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตั้งไว้

50,000 บาท เป็นโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี มีท่านใดจะ
อภิปราย ถ้าไม่มีผ่านนะครับ

- แผนงานเกษตร ตั้งไว้ 1,129,720 บาท มีข้าราชการ
1 คน พนักงานจ้างภารกิจ 2 คน มีคนน้อย ถ้าจะขอ
อัตราคนเพิ่มเขาจะดูโครงสร้างของหน่วยงานก่อน
อย่างน้อยต้องน่าจะมีข้าราชการ 2 คน ถ้าจะขอผู้ช่วยอีก
ได้แต่เขาจะดูค่าใช้จ่ายด้านบุคคล ต้องไม่เกิน 40%
แต่ ก.อบต. ร้อยเอ็ดวางเกณฑ์ไว้ท่ีไม่เกิน 35 %

- ฝาก ผอ.กอง คิดแนวใหม่ๆ เช่น สมาร์ทฟาร์มเมอร์
เพราะตําบลเราทําการเกษตรเป็นหลัก มีท่านใดจะ
อภิปราย ไม่มีผ่านนะครับ

- แผนงานการพาณิชย์ เป็นงานงานสุดท้าย ตั้งไว้
2,037,462 บาท แผนงานนี้เกี่ยวกับระบบประปา
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หมู่บ้านมีปัญหามากมีประปาแตกทุกวัน มีเรื่องร้องเข้ามา
อบต. ทุกวัน มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องระบบประปาแตกบ่อย
ส.อบต. หมู่ที่ 6 มากอุปกรณ์ซ่อมแซมไม่มียกตัวอย่าง หมู่ที่ 1 และ

หมู่ที่ 6 แตกบ่อยมาก ผมอยากเสนอให้ซ้ืออุปกรณ์มา
สํารองได้ไหม บ้านผมพอมีระบบประปาแตกผมกับผู้ช่วย
ต้องออกเงินซ้ือท่อมาซ่อมเอง สิ้นเดือนต้องเอาเงินไปจ่าย
แต่ผมก็เต็มใจจ่ายเพราะชาวบ้านเดือดร้อน แต่บางคนก็
โพสลงในโซเชียล คนมาคอมเมนท์มันอยู่ต่างจังหวัดโน้น
ไม่รู้เรื่องก็มาด่าเราก่อนเลย

- ผมเลยอยากให้ซื้ออุปกรณ์ มาสํารองไว้เลย ฝากด้วย
นะครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก เท่าท่ีดูในข้อบัญญัติปี 2568 มีการ
ตั้งไว้จํานวน 210,000 บาท ก็น่าจะพอถ้าไม่พอ
ผู้บริหารก็จะแก้ไขปัญหาต่อไป มีท่านใดจะอภิปรายอีก
เชิญได้ครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ก่อนลงมติผมมีเรื่องสอบถาม
ส.อบต. หมู่ที่ 3 นิดหน่อย เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณปี 2568

ผมหางบในการจ้างคนขับรถแม็คโครไม่เจอ เราซ้ือมาแพง
แต่ไม่มีการจ้างคนขับ

- เบี้ยเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์ มีคนมารับสิทธิ์ไหม อยากทราบ
ครับ

ประธานสภาฯ - ครับ คนขับรถแม็คโครกองช่างตั้งงบจ้างเหมา
บุคคลภายนอกอยู่ 2 คน เงินเดือน 9,000 บาท /เดือน
หนึ่งคนน่าจะเป็นคนขับรถแม็คโครนะครับ

- เบี้ยเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ ผอ.กองสวัสดิการ ชี้แจง
นางอัญรัตน์ ธรรมสาร - คะ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ตั้งจ่าย
ผอ.กองสวัสดิการ ตามจริงมีผู้มีสิทธิ์ขอรับเป็นจํานวน 10 คน ๆ ละ 500

บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 60,000 บาท และ
ปี 68 ตั้งไว้เผ่ืออีก 2 คน รวมตั้งไว้ 72,000 บาท
คะ ท่านประธาน

นายภาษิต ธุรกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมต้องขออภัยที่เข้าประชุม
ส.อบต. หมู่ 2 ช้าเพราะดูหนังสือไม่หมดทุกฉบับ เห็นประธานลงในไลน์

กลุ่มผมเลยมาช้า
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- ดูแผนงานการเกษตร ตั้งไว้ล้านกว่าบาทมากพอสมควร
แต่เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพหายไปนานแล้ว ทําไมไม่ทํา
อยากทราบเหตุผล ผมว่าน่าจะทําให้ประชาชนได้ใช้ปุ๋ย
คุณภาพดีราคาถูกนะครับ

- หน้าท่ี 118 การกําจัดผักตบในแหล่งน้ํา ผมอยากทราบ
ว่าเวลากําจัดจะทําเหมือนบ้านสังข์หรือเปล่า ใช้เรือกําจัด
เราใช้งบหลายหม่ืนบาทหรืออาจเป็นแสน แต่เห็นตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ แค่ 20,000 บาทผมว่ามันไม่น่าจะพอ อย่าง
หนองใหญ่ หมู่ 10 ใช้แรงงานคนไม่เสร็จและถ้าจะทํา
จริงๆ ต้องใช้เรือมากําจัดถึงจะได้ผลแต่มันมีหลาย
หนองน้ําดูงบประมาณแล้วมันไม่สมดุลย์กันทําไมไม่ตั้ง
เพิ่ม

ประธานสภา - ครับ ตามสมาชิกอภิปรายอยู่ผมจะยังไม่ขอมติ เชิญท่าน

นายกช้ีแจงก่อนครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน งบประมาณ

นายก อบต. รายจ่ายปี 2568 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจํา เช่น

เบี้ยผู้สูงอายุ มีเยอะมากตามท่ีมาข้ึนทะเบียน ผู้ป่วยเอดส์

ตอนนี้มีอยู่ 10 คน รายชื่อก็เป็นความลับอยู่ก็มอบให้

ผู้นําไปจ่ายให้

- การกําจัดผักตบชวา เป็นค่าใช้สอยตั้งเอาไว้ให้มี เม่ือเกิด

ปัญญาหาเราก็สามารถโอนได้ต้องดู เป็นคร้ังๆ ไป

การโอนงบประมาณหมวดนี้เป็นอํานาจของนายก

- ปีงบประมาณ 2568 มีการตั้งงบลงทุนไว้ สองล้านกว่า

คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของงบประมาณท้ังหมด ถือว่า

น้อยมากการบริหารจัดการต้องคิดหนัก เงินน้อยจะ

ให้บ้านละแสนกว่าก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงต้องออกมา

แบบนี้ บ้านไหนยังไม่ได้ก็จะมีการโอนงบประมาณ

พ.ศ. 2567 มาดําเนินการให้รอการประชุม ในวันท่ี 19

สิงหาคม 2567 จะมีการพิจารณา โดยท่านสมาชิก

สภา อบต.

- สําหรับหมู่ท่ี 13 , หมู่ที่ 9 ปีงบประมาณ 2567 ก็ได้รับ

จัดสรรเยอะ ดังนั้นมีงบประมาณ 2568 เลยขอไว้ก่อน

ผมเป็นนายกมา 3 ปี ก็พยายามทําอย่างเป็นธรรมท่ัวถึง
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- ปีงบประมาณ 2568 หมู่ที่ 5 ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ

สามล้านกว่าบาท ก็จําทําเส้นหน้าบ้านกํานันจนถึงถนน

ปัทมานนท์ เลยนับว่าโชคดีมากที่รับงบนี้มา ปี 2568

- หมูที่ 3 บ้านแมต เรื่องถนนลูกรังเส้นทางท่ีมีปัญหา

ขัดแย้ง เม่ือจะเข้าดําเนินการความเส่ียงสูงติดปัญหา

ชาวบ้านสองข้างทาง เลยขอรอไว้ก่อนค่อยเจรจา

และเข้าไปดําเนินการ

- การประชุมประชาคมหมู่บ้านอยากให้ทําจริงๆ ชาวบ้าน

รับรู้และให้ความร่วมมือจริงๆ คนมาไม่มีปัญหา คนไม่มา

มีปัญญาตลอด เช่น หมูที่ 7 โครงการขุดลอกหนอง

ทําถูกมาตลอด แต่พอจะขุดลอกไม่มีทางที่ให้รถขน

ดินออก เจ้าของที่ข้างเคียงไม่ยอมให้ผ่านอยากได้

ผลประโยชน์อีก ท้ังท่ีผ่านมติประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านนายก ได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้วคงเข้าใจนะครับ

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไมมีผมจะขอมติท่ี

ประชุมเลยครับ

- มติที่ประชุมฯ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ.2568 ข้ันรับหลักการ

- เห็นชอบรับหลักการฯ 14 เสียง

- ไม่เห็นชอบหลักการฯ - เสียง

- งดออกเสียง 1 เสียง

- ลาการประชุม 1 คน

ประธานสภาฯ - ครับ ต่อไปสภาของเราต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ

สภาจะเลือกกี่ท่านเชิญเสนอครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมเสนอคณะกรรมการ 3 ท่าน
ส.อบต. หมู่ที่ 6 ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองครับ

นายสมัย บัวระบัน - ผมขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
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นายทองมา ธุระกิจ - ผมขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 1

ประธานสภา - มีผู้เสนออีกไหมครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอคณะกรรมการ 5 ท่าน
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองครับ

นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ - ผมรอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ผมรอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ี
ประชุมเลยครับ

- มติที่ประชุม
- เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน

ด้วย คะแนน 10 เสียง
- เห็นชอบให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน

ด้วยคะแนน 2 เสียง

ประธานสภาฯ - ครับ เป็นอันว่าสภาเรามีมติให้เลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ จํานวน 3 ท่าน ขอเชิญสมาชิกเสนอซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตติครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ คนที่ 1 ครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอสละสิทธิ์ครับ เนื่องจากใน
ส.อบต. หมู่ที่ 6 วันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีหมอนัดตรวจร่างกายผมครับ

และผมเสนอ นายอ่างทอง สมเพชร ส.อบต. หมู่ที่ 8
เป็นคณะกรรมการคนท่ี 1

ประธานสภาฯ - ครับ ผมขอรับรอง
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นายทองสุข วรนาม - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายวิรัญ ภูเนตร - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 11

ประธานสภาฯ - มีท่านใดเสนอกรรมการคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
เป็นอันว่า นายอ่างทอง สมเพชร ได้เป็น คณะกรรมการ
คนที่ 1

- ต่อไปเชิญเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ

นายวิรัญ ภูเนตร - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอ นายสมัย บัวระบัน
ส.อบต.หมู่ที่ 11 ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ

นายสมัย บัวระบัน - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเสนอ
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมเป็นกรรมการแปรญัตติ แต่ผมมีภาระกิจส่วนตัวเยอะ

มากไม่สะดวกในการทําหน้าท่ี ผมขอถอนตัวครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ขอให้เสนอกรรมการฯ คนที่ 2
ใหม่ครับ

นายสมัย บัวระบัน - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอ
ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส. อบต. หมู่ที่ 4 ครับ

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอถอนครับ เพราไม่
ส.อบต. หมู่ที่ 4 สะดวกในการทําหน้าท่ีเพราะต้องเดินทางต่างจังหวัด

บ่อยๆครับ

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญเสนอกรรมการ คนที่ 2 ใหม่ ครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอ
ส.อบต. หมู่ที่ 2 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส. อบต. หมู่ที่ 15

เป็นกรรมการคนท่ี 2 ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองครับ

นางสาวศรัญญา สิทธิ์ภักดิ์ - ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันขอรับรองค่ะ
ส.อบต. หมู่ที่ 9



15

นายหวัน สารมูล - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ที่ 16

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดเสนอช่ือ กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา
ได้เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2

- ขอเชิญเสนอกรรมการ คนที่ 3 ต่อเลยครับ

นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา - ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันขอเสนอ นายภาษิต ธุระกิจ
ส.อบต. หมู่ 15 ส.อบต. หมู่ 2 เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ค่ะ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองครับ

นายสมัย บัวระบัน - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ 3

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอรับรองครับ
ส.อบต. หมู่ 4

ประธานสภา - ครับ มีผู้รับรองถูกต้องมีท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการ
คนที่ 3 อีกหรือไม่ถ้าไม่มี เป็นอันว่า นายภาษิต ธุระกิจ
ได้เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3

- สรุปผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติครบ
จํานวน 3 คน ดังนี้

(1) นายอ่างทอง สมเพชร ส.อบต. หมู่ 8
(2) นางเอมอร บุญศักดิ์ รักษา ส.อบต.หมู่ 15
(3) นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ 2

- ให้กรรมการแปรญัตติเลือกกันเอง เป็นประธานและ
เลขานุการและแจ้งกําหนดเวลายื่นเสนอขอแปรญัตติ
เพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมสภาทราบต่อไป

- 3.2 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

ประธานสภา - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีสภาได้มีมติรับหลักการ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วและมีการ
แต่งตั้งกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน ไปแล้วนั้น
ในระเบียบวาระนี้สภา อบต.ต้องกําหนดระยะเวลายื่นขอ
แปรญัตติไว้ครับเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติและ
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สมาชิกสภา อบต.ทราบเพ่ือหากมีผู้ใดจะยื่นแปรญัตติต้อง
ยื่นในระยะเวลาดังกล่าว แต่ต้องกําหนดไว้ไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง ตามระเบียบการประชุม สภา อบต.

- ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่วงเวลาในการยื่น
ขอแปรญัตติ ครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอ
ส.อบต.หมู่ 2 ช่วงเวลายื่นขอแปรญัตติคือ วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม

2567 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ครับ

ประธานสภา - ครับ มีท่านอ่ืนจะเสนออย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุมเลย

- มติที่ประชุม -
เห็นชอบกําหนดระยะเวลาแปรญัตติ

ระหว่างวันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2567
- เห็นชอบ 9 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 6 เสียง
- ลาประชุม 1 เสียง

ประธานสภาฯ - ครับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ผมขอพักการ
ประชุม 15 นาที

- พักการประชุม 15 นาทีครับ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายปี
พ.ศ. 2568 ว่าคณะกรรมการให้ประชุมและเลือกกันเอง
เป็นประธานและเลขานุการคือ

(1) นายอ่างทอง สมเพชร ประธานกรรมฯ
(2) นายภาษิต ธุระกิจ เลขานุการฯ
(3) นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา กรรมการฯ

- การประชุมคร้ังท่ี 2 วันท่ี 19 สิงหาคม 2567 เป็น
ข้ันตอนแปรญัตติและลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณ ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติขอ
เสนอคําแปรญัตติกับคณะกรรมการในระหว่าง
วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2567
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ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

- การประชุมวันท่ี 19 สิงหาคม 67 มีวาระ
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามท่ี
นายก อบต. เสนอฝากท่านสมาชิก ได้ปรึกษารายละเอียด
คร่าวๆ ด้วยนะครับ -อีกเรื่องคืออบต.สะอาดสมบูรณ์เคย
มติให้ความเห็นชอบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อสร้าง
โรงพักท่ีเหล่าหลวงบ้านสงยาง หมู่ที่ 7 จํานวน 10 ไร่
แต่ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่มีงบประมาณเลย
ไม่ได้ก่อสร้างพ้ืนที่แห่งนี้เคยทําเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยสั่งตัด แต่กรมพัฒนาท่ีดินตรวจสอบแล้วไม่บรรลุ
เป้าหมายและปีนี้ อบต. เรามีโครงการขุดลอกหนองแฮด
หมู่ที่ 7 และนําดินไปถมที่ตรงนี้ไว้แล้ว

- ผมจึงอยากเสนอสภาเรา ว่าน่าจะขออนุญาตใช้ที่ดิน
ตรงนี้ จํานวน 10 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสํานักงาน อบต.
แห่งใหม่ในอนาคต เผื่อคนรุ่นหลังอยากสร้างจะได้ทําเลย
และเราก็ยังเคยอนุญาตให้โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สร้าง
โรงเรียนมาแล้ว

- ผมไม่อยากให้มีการซ้ือท่ีดินท่ีคับแคบขยายไม่ได้ อยากให้
ติดกับถนนใหญ่เหมือนตําบลเมืองทอง หรือตําบลอ่ืนๆ ท่ี
สร้างสํานักงานได้ใหญ่โตกว้าง ขวางแสดงถึงศักยภาพของ
องค์กรได้ดีส่วนอาคารเดิมของเราก็เอาไว้ในส่วนราชการ
ของเราที่อยู่กับชุมชน ใช้งานต่อได้ไม่ต้องเปลือง
งบประมาณในการร้ือแล้วสร้างใหม่ในท่ีเดิมเลยอยาก
เสนอเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ

- มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญได้ครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองเรียนถามไปถึง
ส.อบต. หมู่ 6 นายก อยู่ 2,3 เรื่องด้วยกัน ขอขอบคุณท่าน นายก ท่ีได้

เซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ อบต.ขอนแก่น และได้
รักษาพื้นท่ีเดิมเอาไว้ทําให้อบต.เราเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน
ปีหน้าฝากบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14 ด้วยนะครับกับ
ตําบลนาโพธิ์ ปัญหาคล้ายๆ ตําบลขอนแก่น

- เรื่องยาเสพติด 3 เดือน ต้องเป็นจังหวัดสีขาว เป็น
นโยบายท่ีมีครับแต่บ้านผมหมู่ท่ี 6 โดนระเบิดปิงปอง
3 ลูกเลย ท้ังท่ีผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรเลย ยาเสพติดเป็น
เรื่องใหญ่ อย่างเหตุการณ์ท่ีหนองบัวลําภู ใน ศพด. ถูกฆ่า
ตายหลายศพก็เพราะยาบ้า
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- ฝากอีกเร่ือง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมตมีความ
ปลอดภัยไหม เห็นคนสามารถปีนเข้า

- ออกได้ โดยเฉพาะศูนย์ กศน. เป็นแหล่งมั่วสุมเลย อยาก
ฝากท่านประธาน ว่าเรามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไหม ผม
ถาม ผอ.กองการศึกษา ว่าอยากให้มีการติดตั้งให้ทุก
ศูนย์เด็ก ฝากถึงท่านนายกได้พิจารณาจัดหาด้วย
เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

- อีกเรื่องคือผมส่งหนังสือมาหา ท่านนายก เพื่อให้ช่วยตัด
ต้นยูคาลิปตัสที่ยืนต้นตาย เพราะมีคนมาหาผมว่าถ้าเป็น
ต้นไม้ตามสองข้างถนน ถ้าหักทับชาวบ้านไม่ผิดบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตถ้าเป็นต้นไม้เปน็ศาลจะตัดสินว่า

- แต่ถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นตายเรารู้แล้วถ้าเกิดเหตุเราต้อง
รับผิดชอบนะครับจึงอยากให้ อบต. เราดําเนินการตัดลง
ให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย

- เรื่องโคกระบือที่ออกไปสํารวจ อยากเรียนถามว่าท่ีเขา
ขายไปแล้วจะทําอย่างไรและท่ีเหลืออยู่จะดําเนินการ
อย่างไรบ้าง

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ประธานที่เคารพ ผมในฐานะเลขานุการกรรมการ
ส.อบต. หมู่ที่ 2 การแปรญัตติฝากถึงท่านสมาชิกท่านใดจะยื่นแปรญัตติจะ

ตัดจะลดอะไรเชิญได้ครับคณะกรรมการรออยู่ใน
วันท่ี 14-16 สิงหาคม ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้านชํารุดไฟดับหมดทุกดวง
ยังไม่มีการไปซ่อมแซมเลยฝากถึงท่านนายกด้วยครับ

- โครงการกระจายน้ําท่ีได้รับงบจากกรมชลประทานท่ี
ผ่านมาบ้านแมต ดินท่ีกลบแล้วทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง
ทางออกบ้านกาหลง มาบ้านแมตฝากถึงท่านนายกช่วย
ไปดูแล แก้ไขให้ด้วยครับชาวบ้านเดือดร้อน

- เรื่องท่ีผมขอหินลูกรังไปซ่อมถนน กลบหลุมถนนภายใน
หมู่บ้านจนจะหมดปีแล้วยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลย

- ท่ี อบต. ไปขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ท่ีบ้านกาหลงยังเป็นบ่อ
เปล่าอยู่เลย ไม่ซ้ือซัมเมิสร์ไปลงหน้าแล้งว่าจะทําแต่ก็ยัง
ไม่ทําชาวบ้านเดือดร้อนอยากฝากถึงนายกว่าจะได้ลง
เม่ือไหร่ครับ

นายสมัย บัวระบัน - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองนําเสนอท่ีประชุม คือ
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ถนนดิน หมู่ที่ 3 ท่ีได้เสนอขอรับงบประมาณ เพราะ

ชาวบ้านต้องการจริงๆ ทําประชาคมเม่ือไหร่ก็ลงมติ
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แบบเดิมตลอด มีรูปภาพประกอบด้วยกรณีท่ีเกิดความ
ขัดแย้งมีเพียงป้ากับหลานท่ีเป็นคู่กรณีกันท่ีกําลังเจรจา
อย่างเต็มรูปแบบเร็วๆ น่าจะได้ข้อสรุป

- เรื่องถังน้ําตรงศูนย์ กศน. มีน้ําล้นออกมาชาวบ้านแจ้งผม
เขาบอกเสียดายน้ําประปา ฝากถึงท่านนายกช่วยแก้ไข
ด้วยครับ

- ตามท่ี อบต. เราได้ทําข้อตกลง (MOU) กับ
อบต. ขอนแก่นแล้วผมอยากฟังคําตอบว่าโรงงานผลิต
เส้นก๋วยเตี๋ยว กับโกดังบริษัทคาราบาวแดงอยู่ในเขต
ตําบลเราจริงๆ หรือเปล่า

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองสอบถามถึงนายก อบต.
ส.อบต. หม่ที่ 4 เรื่องซ่อมประปาท่อลงจาก 4 นิ้ว เหลือขนาด 2 นิ้ว มัน

จะมีแรงดันน้ําเหมือนเดิมไหมครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก มีคําถามหลายคําถามฝากถึง
นายก อบต. ผมขอเชิญท่านนายกชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอชี้แจงข้อซักถามของ
นายก อบต. สมาชิกตามลําดับนะครับเริ่มจาก ท่านบุญเกง ทรงสิทธ์ิ

เรื่องความปลอดภัยในศูนย์เด็ก ท่านพูดหน้ากลัวเกินไป
เราก็มีคนดูแลอยู่ตลอดท้ัง อบต. รพ.สต. ก็อยู่ข้างๆ
ช่วยกันดูแลตลอดเวลาไม่น่าเป็นห่วงครับ

- เรื่องไม้ยูคาลิปตัสท่ียืนต้นตาย 1 ต้นท่านทําหนังสือขอ
อนุญาตตัด ผมก็ว่าตัดเลยท่านก็บอกว่าชาวบ้านไม่มีคน
ตัดมันไม่ใช่ไม้หวงห้าม ตัดได้เลยไม่ผิดกฎหมาย หรือจะ
ให้คนท่ีเผาถ่านมาตัดเอาไปเผาถ่านเลยเดี๋ยวผมจะให้
ป้องกันไปดู

- เรื่องการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริการไม่รวดเร็ว
หรือบางครั้งก็เปิดเร็วเกินไปน้ําดันท่อแตกอีกเรื่องประปา
ถ้าเราอุดหนุนประปาภูมิภาคเลยก็จะดีมากอุดหนุนเป็น
10 ล้าน ก็ยอมถ้าเงินอุดหนุนให้ เพื่อตัดภาระหน้าท่ีจาก
เราไป

- เรื่องของ ท่านภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ท่ีเสนอ
ปัญหาว่านายกให้ใส่ใจประชาชนหน่อยเรื่องไฟฟ้า
ส่องสว่างผมพูดบ่อยมากประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งมา
ว่าไฟฟ้าชํารุดไปสํารวจและประมาณการมาแล้ว
แปดหมื่นกว่า ค่าอุปกรณ์ ซ่อมประปาอีก
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สามหมื่นกว่าบาท แต่เงินงบประมาณที่จะนํามาใช้ไม่รู้ว่า
จะโอนจากหมวดไหน รายการอะไร เพราะระบบบัญชี
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมันล่ม ขนาดจ้าง
ทําระบบบัญชีออนใลน์ เป็นร้อยล้านบาทระดับประเทศ
ยังล่มได้ ตอนนี้กองคลังกําลังแก้ไขด้วยการบันทึก
ข้อมูลใหม่ลงระบบใหม่ด้วยมือ แต่ยังไม่แล้วเสร็จเลยต้อง
รอก่อนและประมาณการรายรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ยังขาดอยู่สิบเจ็ดล้านก่อนระบบจะล่ม
ผมเลยไม่กล้าดําเนินการ กลัวว่างบประมาณจะไม่เข้า
ตามเป้า

- โครงการกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของ
กรมชลประทานปีนี้คงดําเนินการไม่ทันการฝังท่อเห็น
คนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่ให้ ดําเนินการได้ช้าดีหน่อยท่ี
ชาวบ้านกาหลง ยินดีให้ลงท่อเลยมาทางบ้านแมตก็ลงมา
แล้วแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เจ้าของโครงการเขาจะมา
ซ่อมแซมเองเราทําไม่ได้ เพราะไม่ใช่เจ้าของโครงการ
เราแค่อํานวยความสะดวกให้เขา

- เรื่องถนนลูกรัง นานจนลืมท่านนําเสนอโครงการมา อบจ.
ว่าจะมาทําแล้ว ส่วนอีกโครงการผมจะทําให้รอก่อน
นะครับกําลังหาแหล่งงบประมาณอยู่รอระบบบัญชี
กลับคืนมาก่อน

- เรื่องบ่อบาดาล ยังไม่ได้ทําสักหมู่บ้านว่าจะทดลอง
เอาระบบโซล่าเซลแต่คงไม่เอาแล้ว เพราะค่าซ่อมมันจะ
แพงเลยเอาแบบใช้ไฟฟ้าธรรมดาก็รองบประมาณโอน
เหมือนกัน ส่วนหมู่ท่ี 1 บ้านดอนทองถ้าหากว่าจะทําเป็น
โรงน้ําดื่มก็รอดําเนินการเหมือนกัน

- ซัมเมิสร์ท่ีเหลืออยู่ 2 แรงแต่เป็นระบบไฟสามเฟสเอาไป
ใช้ท่ัวไปไม่ได้เลยเก็บเอาไว้ก่อน

- ท่านสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 เรื่องการทํา
ประชาคมหมู่บ้านอยากให้เอาคนที่มีปัญหาขัดแย้ง
มาร่วมและเซ็นชื่อร่วมด้วย เราจะไม่ได้มีปัญหาร้องเรียน
เม่ือลงมติแล้วและเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ
มาดําเนินโครงการ

- เรื่องแผนท่ีภาษีแนวเขตโรงงาน และโกดังท่ีท่านกล่าวนั้น
อยู่ในเขต อบต. สะอาดสมบูรณ์อยู่แล้ว อบต. ขอนแก่น
ต่างหากมาขอเรา เพราะมีหมู่บ้านและท่ีดินอยู่ในเขต
ของเรา โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวมาชําระภาษีให้ อบต.
เราแล้วครับ
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- ท่านอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ 4 ครับยังหางบซ้ือ
อยู่นะเรื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาที่อุปกรณ์ซ่อมก่อนนั้น
ท่าน ผอ. โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ท่านให้งบมา
1,000 บาท เพราะเป็นเร่ืองเร่งด่วนก่อนเอารถแม็คโคร
ไปก็มีคนจะออกค่าซ่อมท่อประปาช่วยแต่พอทําแล้วเกิด
ความเสียหายก็ไม่มีคนออกเงินเลยและได้ซ่อมขนาด
ท่อคงไม่มีปัญหาครับ

- เรื่องประปาหมู่บ้าน ค่าไฟท่ีจ่ายกับค่าเก็บเงินจากผู้ใช้น้ํา
ไม่สมดุลกันขาดทุนอยู่แล้วแต่เราก็ต้องทําเพื่อบริการ
ประชาชน การจดมาตราน้ําก็จ้างคนจดช่วยเพราะมี
คนงาน 2 คนทําไม่ทันก็เลยจ้างเหมาเขามาช่วย

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกเชิญท่านภาษิต

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเรียนถามไปถึงนายก อบต.
ส.อบต. หมู่ที่ 2 เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสมของบ้านกาหลงโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ําจะได้ม้ัยครับใกล้สิ้นปีงบประมาณ
2567 อยู่แล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่านนายก ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สําหรับโครงการจ่ายเงิน
นายก อบต. สะสมปี 2567 มีอยู่ 4 โครงการท่ียังไม่ดําเนินการ

มีการทําสัญญาจ้างแล้วซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําท้ังหมดเลยแต่ก็สบายใจได้ทําสัญญาจ้างไว้แล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีวันนี้เราได้
ประชุมกันครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว

- ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

- ปิดประชุม เวลา 13.30 นาฬิกา -

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )
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(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายภาษิต ธุระกิจ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ....................................................………....

............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )
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